



ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง มาตรการสำหรับบุคลากรคณะนิติศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอนในช่วงเวลาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 2019 และค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง และควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 2) และ ประกาศคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรคณะนิติศาสตร์ ในการจัดการเรียนการสอนในช่วงเวลาการระบาด และสภาวะฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงปรับการจัดการเรียนการสอนดังต่อไปนี้

1. ช่วงระหว่างวันที่ 19-30 มีนาคม พ.ศ. 2563 ขอให้คณาจารย์คณะนิติศาสตร์งดการเรียนการสอนในห้องเรียนเพื่อลดความเสี่ยงของการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อรักษาสุขภาพช่วงที่มีฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ในชั้นบรรยากาศ

2. ให้คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ทุกท่านใช้การเรียนการสอนแบบ Online ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป การสอน Online ตามรายวิชาของคณาจารย์ให้ถือเป็นการทำงานรายชั่วโมงปกติของคณาจารย์การนำเสนอการสอนแบบ Clip Online ของคณาจารย์ อย่างน้อย 1.5 ชั่วโมง เท่ากับ 3 ชั่วโมง สำหรับการสอนปกติ

3. ขอคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ ดำเนินการเปิดช่องทาง Online ให้คำปรึกษารายกระบวนวิชา ให้กับนักศึกษาเพื่อให้ นักศึกษาสามารถเข้ามาขอรับคำปรึกษาหากมีข้อสงสัย หรือปัญหาในกระบวนวิชา

4. หากมีความจำเป็นต้องดำเนินการเรียนการสอนในห้องเรียน ในช่วงระหว่าง วันที่ 19-30 มีนาคม พ.ศ. 2563 ขอให้คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ ประเมินสุขภาพของนักศึกษาแต่ละคนเป็นอย่างดี และมี มาตรการให้กับนักศึกษามีให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และรวมถึงต้องรักษาสุขภาพช่วงที่มีฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5

อนึ่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยังคงมีมาตรการเข้มงวดสำหรับการป้องกัน สุขอนามัย ของนักศึกษาและบุคลากรของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หากมีการดำเนินการประการใด จะแจ้งให้ทราบโดยช่องทางเพจเฟซบุ๊กของคณะนิติศาสตร์ ชื่อ “Faculty of Law, Chiangmai University” ทั้งนี้ ขอให้คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรทุกท่านติดตามสถานการณ์ และประกาศจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธีศักดิ์)

คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่